



# ข่าว

# มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Maejo University Newsrelease

00305

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 0-5387-3046. 3047



ประจำวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2547

## แม่โจ้ สวทช.

### ตรวจสอบอาหาร

มีหน่วยงานให้บริการที่สำคัญอีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว นั่นคือ การที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมมือกับสถาบันอาหารและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. จัดทำโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร และอาหารไทย สู่โลก ของภาคเหนือ ตามโครงการนี้ จะเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร และสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสากล ถือเป็นกิจกรรมนำร่องของศูนย์ประสานความร่วมมือฯ ระหว่างสองสถาบัน ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร และอาหารไทย สู่โลก ซึ่ง สวทช. ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นศูนย์ดำเนินการในภาคเหนือ เนื่องจากมีความพร้อมทั้งสถานที่ และบุคลากร เพื่อจะสามารถรองรับความต้องการในการตรวจวิเคราะห์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการในภาคเหนือ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ให้เหตุผลว่า ช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอาหารของไทย ประสบปัญหาอย่างหนัก เช่น โรคไข้หวัดนกระบาดในสัตว์ปีก ส่งผลให้ประเทศผู้นำเข้าลดการนำเข้าไก่สดแช่เยือกแข็งลง หรือปัญหาการตั้งข้อกีดกันทางการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกอื่น ๆ อาทิ การกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ และยาปฏิชีวนะตกค้าง ประเภท Nitrofurans และ Chloramphenicol ในกุ้งของกลุ่มประเทศ EU

จากปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันอย่างเร่งด่วน เพื่อวางแผนทางรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น ในขณะที่ภาครัฐได้มีนโยบายผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก ซึ่งเป็นพลังผลักดันสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้การส่งออกอาหารของไทย สามารถรักษาสวนแบ่งทางการตลาดไม่ให้ลดลงหรือขยายตัวสู่ตลาดโลกมากขึ้น

ทั้งสองสถาบันดังกล่าวเริ่มเปิดห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้ตามวิถีมตรฐานสากล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นมา โดยมีความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์อาหารที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด จะได้รับการตรวจสอบ และเพิ่มความปลอดภัยได้มาตรฐานยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะขอใช้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร และสินค้าเกษตรในภาคเหนือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ได้จาก ศูนย์ประสานงานความร่วมมือเพื่อการพัฒน่อุตสาหกรรมอาหารและอาหารไทยสู่ครัวโลกภาคเหนือ อาคารศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5387-3842 หรือ 0-6007-4058 เราหวังว่า เมื่อเปิดศูนย์ประสานงานฯ มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แล้ว คราวจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน-ผู้ประกอบการ-เกษตรกรได้ทราบถึงขอบข่ายการให้บริการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ที่สำคัญคือศูนย์นี้ควรจะเป็นเหมือนประตูป้องกันภัยแก่ผู้บริโภคไม่ได้ว่าในหรือต่างประเทศ หากพบมีอาหารหรือผลิตภัณฑ์เป็นอันตรายเคมี สารก่อพิษก่อมะเร็ง จะต้องรีบรายงานประชาชนให้ทราบทันที โดยคำนึงความปลอดภัยผู้บริโภคเป็นอันดับแรก.